

แบบติดตามแผนการจัดการความเสี่ยง (งวด 2 รอบ 12 เดือน)  
สำหรับสิ้นสุดวันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2562

ความเสี่ยงที่พบ	สาเหตุความเสี่ยง	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ตัวชี้ความเสี่ยงหลัก (KRI)				สาเหตุที่ไม่ทำให้บรรลุตามค่าที่ได้รับ	แนวทางในการลดความเสี่ยง	แผนดำเนินงานลดความเสี่ยง	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
			ชื่อ KRI	ค่าที่รับได้	ผลดำเนินการตาม KRI	บรรลุ/ไม่บรรลุ					
การบริหารจัดการหลักสูตรไม่ผ่านมาตรฐานหลักสูตร	จำนวนห้องเรียนและอาคารสถานที่ไม่เพียงพอต่อคุณภาพการจัดการศึกษา	จัดหาห้องเรียนให้มีความเพียงพอต่อความต้องการของนิสิต โดยขอความอนุเคราะห์จากหน่วยงานอื่น	สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่เพียงพอต่อความต้องการในการจัดการเรียนการสอน	มีผลคะแนนประเมินคุณภาพการสอน สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้เฉลี่ย 4.00	มีการประเมินผลคุณภาพการจัดการเรียนการสอน สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ประจำปีการศึกษา 2561 มีคะแนนเฉลี่ย 4.39 คะแนน	บรรลุ	-			-	-
การบริหารจัดการหลักสูตรไม่ผ่านมาตรฐานหลักสูตร	จำนวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและจำนวนอาจารย์ประจำหลักสูตรมีจำนวนเท่ากับเกณฑ์มาตรฐาน	พัฒนาศักยภาพของอาจารย์ที่มี ให้มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะแต่งตั้งเป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจำหลักสูตร	มีอาจารย์ประจำหลักสูตรเป็นไปตามมาตรฐานหลักสูตร	มีอาจารย์ประจำหลักสูตร เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนดไว้ในหลักสูตร	ได้รับการบรรจุอาจารย์ประจำคณะฯ เพิ่มจำนวน 3 ท่าน รวมกับอาจารย์ทั้งหมด แล้ว 20 ท่าน ซึ่งมีความเพียงพอต่อความต้องการบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐาน	บรรลุ	-			-	-

นิสิตระดับ บัณฑิตศึกษาไม่ สำเร็จการศึกษา ตามระยะเวลาที่ กำหนด	ขาดการติดตาม ความก้าวหน้าในการ ทำปฏิญานิพนธ์ของ นิสิต	กำกับติดตามการจัดทำ ปฏิญานิพนธ์ของนิสิต	จำนวนนิสิตที่สำเร็จ การศึกษิตตาม ระยะเวลาของ หลักสูตร	นิสิตสำเร็จ การศึกษา ตาม ระยะเวลา ของ หลักสูตร	มีนิสิตระดับ บัณฑิตศึกษาที่สำเร็จ การศึกษิตจำนวน 4 คน	ไม่บรรลุ	นิสิตสำเร็จ การศึกษาไม่ เป็นไปตาม ระยะเวลาที่กำหนด ในหลักสูตร 2 ปี	ส่งเสริมให้นิสิต ได้รู้เรียนและ พัฒนาตนเอง ด้านการทำ ปฏิญานิพนธ์ โดยมีอาจารย์ที่ ปรึกษาคอยให้ คำปรึกษา	กำหนดให้อาจารย์ที่ ปรึกษาปฏิญานิ พนธ์คอยกำกับดูแล และให้คำปรึกษาแก่ นิสิตในการทำ ปฏิญานิพนธ์	พ.ศ.63 รองคณบดี ฝ่ายวิชาการ/ ประธาน หลักสูตร	-
จำนวนเงิน สนับสนุนวิจัย จากแหล่งทุน ภายในและ ภายนอกต่อ จำนวนอาจารย์ ประจำ	หัวข้อโครงการวิจัยไม่ สอดคล้องกับโจทย์การ วิจัยในระดับชาติ	จัดการอบรมพัฒนาให้อาจารย์ นักวิจัยมีศักยภาพเพิ่มมาก ขึ้น เพื่อให้สามารถแข่งขันกับ หน่วยงานภายในและ ภายนอกได้ และส่งเสริมให้ นักวิจัยในคณะฯ หาแนวทาง การพัฒนางานวิจัยโดยรับ การฝึกอบรมจากหน่วยงาน ภายในและภายนอก	อาจารย์ประจำได้รับ การสนับสนุนเงิน วิจัยจากแหล่งทุน ภายในและภายนอก	อาจารย์ ประจำ ได้รับการ สนับสนุน เงินวิจัย จากแหล่ง ทุนภายใน และ ภายนอก โดยเฉลี่ย 220,000 บาท/คนปี	มีจำนวนทุนที่ได้รับการ สนับสนุนจากแหล่งทุน ภายในและภายนอก รวมทั้งสิ้น จำนวน 4,906,744 บาท เมื่อ เทียบกับอาจารย์ และ นักวิจัย จำนวน 20 คน คิดเป็น 245,337.20 บาท/คนปี	บรรลุ	-	-	-	-	-

	ไม่ได้รับการสนับสนุน ทุนวิจัย	จัดการอบรมพัฒนาให้อาจารย์ นักวิจัยมีศักยภาพการวิจัย เพิ่มมากขึ้น เพื่อให้สามารถ แข่งขันกับหน่วยงานภายใน และภายนอกได้ และส่งเสริม ให้อาจารย์ นักวิจัยในคณะฯ หาแนวทางการพัฒนา งานวิจัยโดยรับการฝึกอบรม จากหน่วยงานภายในและ ภายนอก	อาจารย์ประจำได้รับ การสนับสนุนเงิน วิจัยจากแหล่งทุน ภายนอก	จำนวนเงิน วิจัยจาก แหล่งทุน ภายนอก ต่อจำนวน เงินวิจัยจาก แหล่งทุน ทั้งหมดไม่ น้อยกว่า ร้อยละ 20	มีจำนวนเงินที่ได้รับการ สนับสนุนจากแหล่งทุน ภายนอก รวมทั้งสิ้น จำนวน 1,951,544 บาท คิดเป็นร้อยละ 39.77 จากจำนวนเงินวิจัยจาก แหล่งทุนทั้งหมด	บรรลุ					
--	----------------------------------	--	---	--	---	-------	--	--	--	--	--

คณะฯ ยังไม่มีฐานข้อมูลด้านการพัฒนาตนเองของบุคลากร	ยังไม่มีการจัดทำฐานข้อมูลด้านการพัฒนาตนเองของบุคลากรของคณะฯ อย่างเป็นรูปธรรม	ส่งเสริมให้บุคลากรในคณะฯ กำหนดแนวทางการพัฒนาตนเอง และเข้ารับการฝึกอบรมเพื่อจัดทำฐานข้อมูลด้านการพัฒนาตนเอง	มีฐานข้อมูลด้านการพัฒนาตนเองของบุคลากร	มีฐานข้อมูลด้านการพัฒนาตนเองของบุคลากร ลดความผิดพลาดในการปฏิบัติงาน	คณะวัฒนธรรม สิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ มีจัดโครงการทบทวนแผนกลยุทธ์และจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี ในวันที่ 1 - 2 สิงหาคม 2562 ที่ผ่านมานั้น คณะฯ ได้มีการแจ้งข้อกำหนดการปฏิบัติงาน และกำหนดให้บุคลากร ดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาบุคลากร ในปีงบประมาณ 2563 โดยใช้ระบบ Google Drive ในการเก็บข้อมูล	บรรลุ	-	-	-	-	-
---	--	--	--	---	--	-------	---	---	---	---	---

ลงชื่อ..... 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิษชากร จารุศิริ)

ตำแหน่งคณบดีคณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ

วันที่ 30 กันยายน 2562